



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เป็นกรณีพิเศษ (ต่อเนื่อง)  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) วันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ได้ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ - ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรครยังคงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้างเป็นพื้นที่สีแดงเกือบทั้งประเทศ กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและตรวจพบผู้ป่วย ยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกรณีติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

อาศัยความตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ ๑.๓ การจัดการศึกษาและการให้บริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อย่อย ๑.๓.๔ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีจำเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือหากมีเหตุพิเศษที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ และมาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร ข้อย่อย ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔ และ ๑.๕ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถออกคำสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหรือพนักงานจ้างอื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการ หลักสูตร จัดการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพ สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาศูนย์ในด้านต่างๆ หรืองานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น และเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ต่อเนื่อง **องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู จึงขอประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นกรณีพิเศษ (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕** จนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จะคลี่คลายและในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วง ปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และให้ ใบงานเด็กกลับไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง และครู ควบคู่กัน ทั้งนี้ให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดการเรียนการสอนฯ ตามปกติ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศและแจ้งผู้ปกครองให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิรพล คงแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู